

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศ คลังเตอรียทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564



สำนักทันตสาธารณสุข จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลสารสนเทศ คลังเตอรียทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยมีทันตแพทย์หญิงวรางคณา เวชวิธี่ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข เป็นประธาน

ในการประชุมได้เสนอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในปี 2565 กำหนดค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 50 จากการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานในปี 2564 พบว่าการเก็บข้อมูลมีข้อจำกัดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ทำได้ยากขึ้นพื้นที่ที่ต้องดำเนินงานควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคเป็นหลัก จึงอาจจะต้องเพิ่มการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักทันตสาธารณสุขได้ชี้แจง Application H4U plus ที่เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลปี 2565 ให้ทราบถึงการใช้งาน การเก็บข้อมูล และ Feature ต่างๆ



จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 สำนัก/กองได้จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ในปี 2565 ดังนี้ สำนักโภชนาการ : นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำ Template เฝ้าระวังการบริโภค โดยเน้นพฤติกรรมกรรมการบริโภคผัก และการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ : นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำมาตรการส่งเสริมการออกกำลังกาย/แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม : นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำเครื่องมือวัดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างแกนนำ และชุมชนต้นแบบ เพื่ออนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ : นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานให้กับองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นประจำทุกปี และในปี 2565 จะประเมินการจัดการน้ำและสุขภาพ ซึ่งจะมีข้อคำถามในส่วนของ การล้างมือที่มีรายละเอียดของอุปกรณ์ในการล้างมือเพิ่มขึ้น

ประธานเสนอให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์รายพฤติกรรม จากข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง และหาความสอดคล้องกับพฤติกรรมกับสภาวะสุขภาพ และในปี 2566 ทางสำนักโภชนาการและสำนักสุขภาพอาหารและน้ำมีแผนที่จะปรับข้อคำถามใน Application H4U เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมสุขภาพได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ร่วมกันจัดทำระดับคะแนนจากข้อคำถามสำรวจพฤติกรรมสุขภาพฯ โดยมอบหมายให้สำนักทันตสาธารณสุขกำหนด(ร่าง)ระดับคะแนนให้ทางคณะทำงานร่วมพิจารณา และได้ทบทวนรายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ข้อมูล สารสนเทศคลังเตอรียทำงาน เพื่อให้รายชื่อคณะทำงานเป็นปัจจุบัน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

